

ประมูล 'ดาวเทียม' ล่ม กสทช.ไร้คำชี้แจง ทำไทยเสียวงโคจร



กรุงเทพธุรกิจ ● กสทช.อุบข่าวเจียบ หลังไร้เอกชนยื่นซอง “ประมูลวงโคจร ดาวเทียม” 2 ตำแหน่งที่ขายไม่ออก “50.5 และ 42 องศาตะวันออก” ทำไทยเสียสมบัติชาติ ในอวกาศเป็นที่เรียบร้อย ด้าน รมว.ตีีเผย ยังไม่ได้รับรายงาน เพราะ กสทช.ต้องชี้แจงต่อสภาฯ ตามความรับผิดชอบที่เป็นคนออกใบอนุญาต

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)เปิดเผยว่าหลังจากที่สำนักงาน กสทช.ได้กำหนดกรอบเวลาในการจัดการประมูล

การใช้สิทธิวงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่ง บริษัท 50.5 และ 142 องศาตะวันออกลักษณะ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ. ไทยคม (แพ็กเกจ) ผลสรุปหลังเปิดให้เอกชฯ และ บริษัท พร้อม เทคนิคอล จำกัด

เข้าร่วมยื่นซองประมูลปรากฏว่า ไม่มีเอกชน รายใดเข้าร่วม ทำให้การประมูลต้องล้มในที่สุด

ทั้งนี้ ตำแหน่งวงโคจร 2 แพ็กเกจดังกล่าว คือ สล็อตที่เหลือมาจากการเปิดประมูลรอบแรก เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2566 จาก 5 วงโคจร มีผู้ประมูลไป 3 วงโคจร ทำให้ต้องนำมา จัดประมูลใหม่ดังกล่าว

สำหรับไหม้ไลน์ ประมูลดาวเทียมได้ วางกรอบการจัดประมูลไว้ดังนี้ คือ วันที่ 4-25 มิ.ย. 2567 เปิดให้มีการรับเอกสาร การคัดเลือกวันที่ 26 มิ.ย. 2567 ประชุม เพื่อชี้แจงกระบวนการคัดเลือก และการออกแบบคำขอรับอนุญาต วันที่ 23 ก.ค.

2567เปิดให้เอกชนที่สนใจเข้ายื่นเอกสาร และหลักฐานการขอใบอนุญาต และชำระ ค่าพิจารณาคำขอ วางหลักประกันการขอรับ ใบอนุญาต วันที่ 13 ส.ค. 2567 จะทำการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ

วันที่ 21 ส.ค. 2567 จะนัดเอกชนที่เข้าร่วม ประมูลประชุมเพื่อชี้แจงกระบวนการประมูล กฎหมายประมูล และการประมูลรอบอาทิตย์ วันที่ 24 ส.ค. 2567 จัดให้มีการประมูลวันที่ 31 ส.ค. 2567 ภายหลังจากการประมูล ทางกสทช. จะทำการรับรองผลการประมูล แหล่งข่าว กล่าวต่อว่า จากการเปิด

ให้รับเอกสาร มีเอกชน 2 ราย คือ สเปน เทค อินโนเวชั่น จำกัด

แต่เมื่อมาถึง 23 ก.ค. ที่ผ่านมา

ที่เปิดให้เอกชนที่สนใจเข้ายื่นเอกสาร

และหลักฐานขอใบอนุญาต กลับไม่มีเอกชน รายใดยื่นเอกสาร เข้าร่วมประมูล ทำให้

การประมูลไม่เกิดขึ้นซึ่งตามหลักเกณฑ์แล้ว

เมื่อทางสำนักงาน กสทช.สามารถจัดการ

ประมูลในสองวงโคจรนี้ได้ ก็ต้องส่งสิทธิ

การใช้งานคืนกลับให้ สหภาพโทรคมนาคม

ระหว่างประเทศ (ไอทียู)

ไม่มีศักยภาพทำตลาด = การ: ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บอร์ดกสทช.ได้

แก้ไขปรับปรุง และ(ร่าง)ประกาศกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต ให้ใช้สิทธิเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม อาทิ ได้ปรับลดราคาจากเดิม ราคา 374 ล้านบาท เหลือ 41 ล้านบาทในตำแหน่ง 50.5 และ วงโคจร 142 องศาตะวันออกราคา 189 ล้านบาท เหลือ 23 ล้านบาท และ ปรับเงื่อนไขการมีดาวเทียมเป็นของตัวเอง จากเดิม 3 ปี เป็น 5 ปี เพื่อให้มีระยะเวลาดำเนินการที่ผ่อนคลายนขึ้น เพราะพื้นที่ให้บริการของดาวเทียมครั้งนี้ อยู่ต่างประเทศ

แหล่งข่าวจาก กสทช. กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า รัศมีวงโคจร ความครอบคลุม 2 ตำแหน่งนี้ ไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำตลาดได้ มี footprint

ไปที่ประเทศอินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกากลาง ซึ่งทับซ้อนกับวงโคจร ที่เปิดประมูลไปก่อนหน้านี้แล้ว

ด้านนายประเสริฐ จันทรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี กล่าวว่ การรักษาสีทธิในวงโคจร ของกระทรวงดีอี แต่เมื่อสำนักงาน กสทช.กำหนดให้ออกใบอนุญาตให้

เอกชน ก็เป็นสิทธิ์ของ กสทช.ที่จะต้อง

รักษาวงโคจรเพราะถือเป็นสมบัติของชาติ

แต่ประเด็นที่ไทยอาจจะเสียวงโคจร

ในสองตำแหน่งดังกล่าวขณะนั้นตัวแทน

ของบอร์ดกสทช.หรือสำนักงาน กสทช.

ยังไม่ได้มาชี้แจงกับกระทรวง ซึ่งเข้าใจ

ว่าสิ่งที่ กสทช. ต้องทำคือการชี้แจง

ต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผ่านมาถึงวันนี้

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียนด้านสาธารณูปโภค

วันที่: พุธ 31 กรกฎาคม 2567

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7475

หน้า: 10(กลาง)

Col.Inch: 38.68

Ad Value: 38,680

PRValue (x3): 116,040

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ประมูลดาวเทียมรอบ 2 ล่ม! ไรเงาเอกชนยื่นชิงวงโคจร

ประมูลดาวเทียมรอบ 2 ล่ม! ไรเงาเอกชนยื่นชิงวงโคจร

จับตา กสทช. หลังประมูลวงโคจรดาวเทียมรอบ 2 ล่ม ไรเงาเอกชนสนใจเข้าร่วม อาจต้องคืนสิทธิการใช้ให้ ITU และต้องเตรียมชี้แจงสาเหตุกับสภา

แหล่งข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เปิดเผยว่า หลังจากเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2567 ทาง กสทช.ได้เปิดให้เอกชนที่สนใจเข้ายื่นเอกสาร และหลักฐานการขอใบอนุญาตในการประมูลดาวเทียมตำแหน่งวงโคจร 50.5E, 51E องศาตะวันออก และ 142E องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด แต่ปรากฏว่าไม่มีเอกชนรายใดยื่นความประสงค์เพื่อประมูลวงโคจรดังกล่าว ส่งผลให้การจัดประมูลในวันที่ 24 ส.ค.นี้ล่มลง ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 โดยการประมูลรอบแรกเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีเอกชนผู้สนใจซื้อของประมูลไป 2 รายคือ 1. บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด ในเครือบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM และ 2. บริษัท พร้อม เทคโนโลยีคอล เซอร์วิส จำกัด

ทั้งนี้จากการที่ไม่มีผู้สนใจเข้าประมูล

วงโคจรดังกล่าว สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากวงโคจรดังกล่าวมีพื้นที่การให้บริการที่ทับซ้อนกับของเดิมที่เอกชนมีอยู่แล้ว และก็มีคู่แข่งจากต่างประเทศในพื้นที่ก็มีให้บริการอยู่แล้ว ทำให้เป็นวงโคจรที่ไม่น่ามีโอกาสที่จะทำธุรกิจ อาจไม่คุ้มกับการลงทุน ตามหลักเกณฑ์หากทางสำนักงาน กสทช.ไม่สามารถจัดการประมูลใน 2 วงโคจรนี้ได้ ก็จะต้องส่งสิทธิการใช้งานคืนกลับให้ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการชี้แจงกับวุฒิสภาเกี่ยวกับเหตุผลที่ไม่สามารถรักษาวงโคจรของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 60 รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นคณะกรรมการ กสทช. ได้ทำการแก้ไขปรับปรุง และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต ให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม เพื่อดึงดูดให้เอกชนสนใจเข้าร่วมประมูล อาทิ ปรับลดราคาลง โดยวงโคจร 50.5, 51E องศาตะวันออก จากเดิม ราคา 374 ล้านบาท เหลือ 41 ล้านบาท และ

วงโคจร 142E องศาตะวันออก ราคา 189 ล้านบาท เหลือ 23 ล้านบาท แต่ก็ได้เพิ่มเงื่อนไขผลตอบแทนให้กับรัฐ เป็น X% ของรายได้ต่อปีด้วย โดยมีขั้นต่ำเริ่มที่ 2.5% หากมีการเคาะราคาต่อครั้งก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.25% ด้วย รวมถึงปรับเงื่อนไขการมีดาวเทียมเป็นของตนเอง จากเดิม 3 ปี เป็น 5 ปี เพื่อให้มีระยะเวลาในการดำเนินการที่ผ่อนคลายนมากขึ้น

สำหรับกรอบเวลาการประมูลดาวเทียมตำแหน่งวงโคจร 50.5E, 51E องศาตะวันออก และ 142E องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุดคือ วันที่ 4-25 มิ.ย. 2567 เปิดให้มีการรับเอกสารการคัดเลือก, วันที่ 26 มิ.ย. 2567 ประชุมเพื่อชี้แจงกระบวนการคัดเลือก และการออกแบบคำขอรับอนุญาต, วันที่ 23 ก.ค. 2567 เปิดให้เอกชนที่สนใจเข้ายื่นเอกสาร และหลักฐานการขอใบอนุญาต และชำระค่าพิจารณาคำขอ วางหลักประกันการขอรับใบอนุญาต, วันที่ 13 ส.ค. 2567 จะทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ, วันที่ 21 ส.ค. 2567 จะนัดเอกชนที่เข้าร่วมประมูลประชุมเพื่อชี้แจง กระบวนการประมูล กฎหมายประมูล และการประมูลรอบสาธิต, วันที่ 24 ส.ค. 2567 จัดให้มีการประมูล และ วันที่ 31 ส.ค. 2567 ภายหลัง 7 วัน จากการประมูล ทาง กสทช. จะทำการรับรองผลการประมูล

ผลITAปี67ดีขึ้น ศธ.บ้วยโปร่งใส ป้องโกงแสนล.

สนามบินน้ำ • ป.ป.ช.เปิดผล ITA 2567 จาก 8,325 หน่วยงานรัฐทั่ว ปท. ได้ 93.05 คะแนน ผ่านเกณฑ์ 7.696 หน่วยงาน ทิศทางดีขึ้นกว่าปีก่อน 2.86 คะแนน พร้อมเผยคะแนนประเมินคุณธรรมพบระดับกรม สดทช.มากที่สุด 99.31 คะแนน ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าวินได้ 93.85 คะแนน ศึกษาธิการรั้งท้ายได้ 82.66 คะแนน เลขฯฯ ป.ป.ช.ระบุคนต้นตัวร้องเรียนเพิ่มขึ้น ไม่รอไว้หยาหล้อมคอก เซฟเงินรัฐกว่า 3 แสนล้าน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีงานประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ITA DAY & ITA AWARDS 2024) ภายใต้แนวคิด Transparency with Quality: โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. เดินทางมาร่วมงาน

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ตอนนี ป.ป.ช.ไม่ต้องการเป็นมือปราบ แต่ใช้ป้องกันนำการปราบปราม ซึ่ง ITA จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งในเรื่องนี้ โดยเครื่องมือ ITA ถูกออกแบบให้มีจุดมุ่งหมายหลัก ส่งเสริมธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริตเป็นหลัก

สำหรับประเด็นคำถามมุ่งเน้น

อ่านต่อหน้า 15

ผล ITA

การป้องกันการทุจริตและป้องกันภาครัฐ หน่วยงานรัฐต้องปรับปรุงและพัฒนาตามการประเมินที่กำหนด ถ้าคะแนนดีสะท้อนการป้องกันการทุจริตและการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลถึงสถานการณ์การทุจริตและประพฤติ

มิชอบในองค์กรนั้นๆ ได้ดีขึ้น แต่ถ้าคะแนนไม่ดี อันนี้สำคัญ ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานมีการทุจริต แต่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

โดยผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในภาพรวมระดับประเทศพบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 93.05 คะแนน มีทิศทางแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 2.86 คะแนนเมื่อพิจารณาสัดส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินที่มีคะแนนผลการประเมินในระดับ 85 คะแนนหรือระดับผ่านขึ้นไป พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 7,696 หน่วยงาน คิดเป็นสัดส่วน 92.44% ของหน่วยงานทั้งหมด 8,325 หน่วยงาน โดยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 11.50%

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ยังประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และพิธีมอบรางวัล ITA AWARDS 2024 (ITA DAY 2024 : Transparency with Quality) โดยผลการประเมินที่น่าสนใจคือ หน่วยงานส่วนกลางที่มีผลการประเมิน “ผ่านดีเยี่ยม” แบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มกรมหรือเทียบเท่า ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ได้ 99.31 คะแนน, กองทัพอากาศ 99.21 คะแนน, ธนาคารออมสิน 98.96 คะแนน, การปราบปรามคอรัปชั่นได้ 98.84 คะแนน, องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ 98.46 คะแนน, กรมการศาสนาได้ 98.30 คะแนน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ 97.94 คะแนน, กลุ่มหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ 97.27 คะแนน และกลุ่มรัฐวิสาหกิจคือ การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ 97.22 คะแนน

ส่วนส่วนผลการประเมินในรายละเอียดพบว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ 93.85 คะแนน, กระทรวงแรงงานได้ 93.69 คะแนน, กระทรวงการคลังได้ 93.29 คะแนน, กระทรวงพลังงานได้ 92.92 คะแนน, กระทรวงวัฒนธรรมได้ 92.37 คะแนน, กระทรวงมหาดไทยได้ 92.13 คะแนน, กระทรวงยุติธรรมได้ 91.42 คะแนน, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ 90.88 คะแนน, กระทรวงพาณิชย์ได้ 90.67 คะแนน, กระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ 90.51 คะแนน, สำนักนายกรัฐมนตรีได้ 90.14 คะแนน, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 90.11 คะแนน, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ 89.69 คะแนน, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ 89.66 คะแนน, กระทรวงสาธารณสุขได้ 89.01 คะแนน, กระทรวงกลาโหมได้ 88.91 คะแนน, กระทรวงการต่างประเทศได้

88.7 คะแนน, หน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 88.24 คะแนน, กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 87.7 คะแนน, กระทรวงคมนาคม 86.67 คะแนน และกระทรวงศึกษาธิการ 82.66 คะแนน

ขณะที่ นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวภายในงานตอนหนึ่งว่า การตรวจสอบ ป้องกันของ ป.ป.ช.นั้น ไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้ว่า สามารถระงับความเสียหายของการทุจริตไปได้เท่าไร เพราะแต่ละโครงการจะมีการตั้งงบประมาณและมีการทุจริต ที่อาจจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะไปคิดตรงนั้นหลัง ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด แต่สำหรับ ป.ป.ช. เราดูแค่งบประมาณตั้งต้นสำหรับโครงการนั้นๆ อย่างที่ร้องเรียนรวมๆ แล้วมูลค่าโครงการของเรื่องที่ ร้องเรียนเข้ามา แล้ว ป.ป.ช.มีการดำเนินการไปก็ราว 3 แสนล้านบาท และไม่อาจบอกได้ว่าการทุจริตลดลง หรือไม่ อย่างที่มีร้องเข้ามากว่า 9,000 เรื่องนี้ เราต้องไปดูด้วยว่าเรื่องร้องเรียนเหตุการณ์ของปีไหน รัฐบาล ไหน แต่แนวโน้มการร้องเรียนในปีปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น สะท้อนว่าคนกล้าร้องเรียนมากขึ้น ไม่ได้รอให้เกิด ความเสียหาย

นอกจากนี้ ป.ป.ช.ยังมีการตั้งศูนย์ CDC เพื่อ ตรวจสอบป้องกันก่อนจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันด้วย ซึ่งตรวจสอบไปกว่า 1,000 เรื่อง รวมมูลค่าโครงการ กว่า 1 แสนล้านบาท ที่เรายังยังได้ก่อนทุจริต บาง โครงการฟินทำต่อแต่น้อย และมีการปรับเปลี่ยนการ ดำเนินการของเขา แต่ถ้าใครไม่ปรับและฝืนดำเนินการ ก็จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวน ไต่สวน ที่สำคัญ ปีนี้รัฐบาลสนับสนุนเจ้าหน้าที่การข่าวและเจ้าหน้าที่ ป้องกันเป็นร้อยคน

“เรื่องการทุจริตนี้ต้องมีการปรับมายด์เซต คนเราบางครั้งยอมรับทุจริตเพื่อให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์บ้าง หากยังมีความคิดนี้อยู่ ประเทศชาติ ก็ไปไหนไม่ได้ การทุจริตคอร์รัปชันจะกลายเป็นการ ยอมรับ ทั้งๆ ที่เราต้องไม่ยอมรับ ไม่เพิกเฉย ต้องมา ชี้ช่องเบาะแส ออกมาต่อต้าน รณรงค์ หากคนทุจริต ยังลอยหน้าลอยตาในสังคม มีคนยกมือไหว้อยู่แบบนี้ ไม่ได้ ต้องปรับมายด์เซต ต้องปลูกฝังเยาวชน ซึ่งเรา มีหลักสูตรต้านทุจริต ที่ ครม.เห็นชอบให้ใช้ในสถาน ศึกษา รวมทั้งภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง สำนักงานสถิติฯ ได้ทำตัวชี้วัดออกมา พบว่าเยาวชนมี ความรู้เพิ่ม 90% มีพฤติกรรมดีขึ้น แยกแยะประโยชน์ ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตัวได้” นายนิวัติไชยกล่าว

ขณะเดียวกัน นายศรัชย์ ชูวิเชียร ผู้ช่วย เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 ในฐานะ โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 แถลงผลการประชุม คณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า สำหรับกรณีกล่าวหา นายนิธินนท์ หรือคณะ เมืองพุม เมื่อครั้งดำรง ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอ ท่าปลา จังหวัดอุดรดิตถ์ กับพวก เข้ามีส่วนได้เสียใน สัญญาจ้างเหมาจำนวน 9 โครงการ โดย ป.ป.ช.ได้ชี้มูล ความผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ประกอบด้วย 1.นายนิธินนท์ ถูกกล่าวหาที่ 1 2.นายอดุลย์ เงินเพิ่มสุข หรือเงินน้อย ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัด อุดรดิตถ์ 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุ่มเจริญทรัพย์ก่อสร้าง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 4.นางสาวนฤมล ลิทธิโพธิ์งาม ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุ่มเจริญทรัพย์ก่อสร้าง.

ตัดขาด “กิ่งส้มโรมัน”

คำสั่ง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร รองผ.ต.ร. และ ผอ.สปอ.ต.ร.ปราบปรามกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเด็ดขาด

มอบ พล.ต.ท.รัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผอ.สปอ.ต.ร. ร่วมกับ พล.ต.อ.ฉัตรเพราะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ฝ่ายกฎหมาย)

ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง

พล.ต.ท.รัชชัย เริ่มปฏิบัติการ “ระเบิดสะพานโจร” ตัดสัญญาณโทรคมนาคมที่ลักลอบใช้ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำที่ตั้งโดยรอบบ่อนกาสิโนคิงส์โรมัน และวางแผนปฏิบัติการต่อเนื่อง

ตรวจสอบการลักลอบนำสายสัญญาณโทรศัพท์ไปพื้นที่คิงส์โรมัน ผิดกฎหมาย ทั้งซิม สาย เสา ออกมาตรการเข้มงวดผ่านช่องทางธรรมชาติ เพื่อไม่ให้กลุ่มคนต่างชาติและคนไทยลักลอบไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่รอยต่อที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ

พล.ต.ท.รัชชัย หรือ กสทช. และผู้ประกอบการมือถือรายใหญ่ ทั้ง ๘ ค่าย เพื่อแก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวนล้ำข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เชื่อมั่นว่ามีการตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตกระจายลุดล้ำเข้าไปในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน พื้นที่เป้าหมายตัดสัญญาณ

กิ่งส้มโรมัน สปป.ลาว

มีข้อมูลว่าเป็นรังใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์โทร.ข้ามแดนหลอกคนไทย ใช้เครื่องพิเศษติดตั้งบนอากาศยาน ไร้คนขับ ตรวจสแกนตลอดแนวชายแดน

pluengpayak@thairath.co.th

เลขที่ ๑
วิทยาทิตย์ “เพลิงพัยค์ม์”

อ.เชียงใหม่ ตัดสัญญาณสื่อสารข้ามโขงทุกมิติ

กำจัดการกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ตะเข็บชายแดน

กสทช.ด้านกฎหมาย ร่วมกับตำรวจ กระชับพื้นที่แนวชายแดนสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย ปิดล้อมสกัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตัดส่งสัญญาณเตือนการสื่อสารข้ามโขงสู่คิงส์โรมัน

ตำรวจ กสทช. ร่วมกับ กองกำลังผาเมือง ตัดทำลายสายเคเบิลใยแก้วหรือไฟเบอร์ออฟติกส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน พื้นที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ตำรวจ กสทช. และ หน่วยงานความมั่นคง กำจัด “ซิมผีบัญชีม้า” โคนเสาและสายสัญญาณเตือน ตรวจค้นจับกุมอุปกรณ์โทรคมนาคม ผิดกฎหมาย ทำลายปัจจัยสำคัญแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ส่งผลเป็นรูปธรรม จะเห็นได้จากการไหลทะลักเข้าประเทศไทยของอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียม ผิดกฎหมาย ผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ทดแทนโครงสร้างโทรคมนาคม ซิม เสา สายเคเบิล ที่กลุ่มเครือข่ายได้รับผลกระทบเริ่มปรับตัว

ผลจากถูกตัดรากถอนโคนพื้นที่.

“เพลิงพัยค์ม์”